
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 1 

ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

********************************* 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
2. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย    
3. นายส่งสุข    มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
4. นายสัญญา   แสนศร ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
5. นางนงลกัษณ์     ทานนัท ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
6. นางพัชริดา       สรรพจารย ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
7. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
8. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
9. นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
10. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
11. นางสาวเรณู    เป็งจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
12. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม   ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
3. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
4. นางเดือนเพ็ญ    อินต๊ะแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายกิตติพงษ์   คัชมาตย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จ านวน 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่  ส าหรับวาระนี้ไม่มีเรื่อง
จะแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 สมัยท่ีสอง   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี      
งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง     

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  เพ่ือทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อแจ้งให้สภา
เทศบาลต าบลแม่อายทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้บริหารเทศบาล จะเสนอเรื่องให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญเสนอได้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งมีรายละเอียดแบบแปลนการ
ก่อสร้าง  ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง  และส าเนาโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบบนโต๊ะ
ด้านหน้าที่ประชุมนี้  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย ได้ย่ืนไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลต าบลแม่อาย ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
บัดน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลแม่อาย  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  หมวด 3  วิธีการจัดท างบประมาณ 
ข้อ 23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประมาณการรายรับไว้จ านวน 91,500,000.- บาท (เก้าสิบเอ็ดล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินไว้จ านวน 91,500,000.- บาท            
(เก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  ซึ่งคาดว่า
จะสามารถน าไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รายละเอียดปรากฏตามร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,098,650 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,911,920 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 18,236,630 

  แผนงานสาธารณสุข 2,976,640 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 176,420 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,044,080 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 218,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,049,040 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,227,960 

  แผนงานการเกษตร 195,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 3,776,560 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 25,589,100 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 91,500,000 
 

เหตุผล 

เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อบริหารงบประมาณในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ก่อนก าหนดวันยื่นแปรญัตติฯ  ขอให้สภา
เทศบาลต าบลแม่อายพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เนื่องจากการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นการเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาค าแปรญัตติ
เฉพาะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีนั้นๆ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะมีได้ในจ านวน  
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือได้ไม่จ ากัดจ านวน และ
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองค าเสนอไม่น้อยกว่า 2 คน  

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจ านวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
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ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก 
ขอเชิญเสนอว่าจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่คน 

นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 คน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอจ านวน
คณะกรรมการเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 คน  โดยให้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เมื่อครบจ านวน 3 
คน  แล้วให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  11  เสียง  
ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้ เสนอช่ือนายสัญญา  แสนศรี เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นายยุทธกร แก้วงาม 2. นายประพันธ์  
วรรณปัน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้นายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จ านวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้ เสนอช่ือนายพนม  เดชะวงศ์  เป็น
กรรมการแปรญตัติฯ  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นางพัชริดา สรรพจารย์  2. นายพัสกร  
มหาวรรณ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้นายพนม  เดชะวงศ์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  10  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จ านวน  2  เสียง 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนางสาวเรณู   เป็งจันทร์  เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้เสนอช่ือนางสาวเรณู   เป็งจันทร์  เป็น
กรรมการแปรญตัติฯ  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นางนงลักษณ์  ทานันท์ 2. นางพัชริดา  
สรรพจารย์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้นางสาวเรณู   เป็งจันทร์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  10  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จ านวน  2  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไดค้ณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย  เสนอก าหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขอเชิญเสนอได ้ 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอก าหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 
น. และระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
และวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบล
แม่อาย   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ขอเชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบก าหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเ่วลา 13.00 - 16.30 น. และระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 15 สิงหาคม 2566  ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 11  
เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้ก าหนดวันยื่นแปรแปรญัตติร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้นัดหมายก าหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งแรก (ข้อ 109  แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมฯ)  

นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอนัดหมายก าหนดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 หลังปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  
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นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ขอเชิญเสนอได้  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 หลังปิด
การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  11  
เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  5    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอ
จึงมีความจ าเป็นต้องจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
และเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไม่อาจด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 
ได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ตามรายการดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 
60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน
(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3  GHz จ านวน 1 
หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

โอนลด 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 339,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 60,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แลว้มีงบประมาณคงเหลือ 279,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
177 

  ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้ก าหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด ตามรายการดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 
60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน
(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 
หน่วย 
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   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดงันี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

โอนลด 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 339,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 60,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แลว้มีงบประมาณคงเหลือ 279,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
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ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่และขออนุมัติกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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   ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย เครื่องพิมพ์ไม่พอใช้ เพื่อใช้ในการท างานด้านวิศวกรรม
และงานสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เนื่องจากใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไม่อาจด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 2 
เครื่อง ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามรายการดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) งบประมาณตั้ งไว้ 15 ,000 .- บาท เพื่ อจ่ ายเป็น ค่าเครื่อ งพิ มพ์ 
Multifunction จ านวน 2 ชุด  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Print,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 

ภาพต่อนาที(ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดกระดาษเองได ้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
โอนลด 

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 279,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 15,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แลว้มีงบประมาณคงเหลือ 264,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
177 
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ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้ก าหนดดังนี ้“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 2 เครื่อง 
ตามรายการดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) งบประมาณตั้ งไว้ 15 ,000 .- บาท เพื่ อจ่ ายเป็น ค่าเครื่องพิ มพ์ 
Multifunction จ านวน 2 ชุด  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Print,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 

ภาพต่อนาท(ีipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
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- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดกระดาษเองได ้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
โอนลด 

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 279,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 15,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แลว้มีงบประมาณคงเหลือ 264,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
177 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  7    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

   ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย ไม่มีเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับใช้งานควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จึงไม่อาจด าเนินการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายการ
ดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง  

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 264,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 259,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
177 

 ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้ก าหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เครื่อง   
ตามรายการดังนี้  
  โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง  

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
โอนลด 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณตั้งไว้ 380,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้จ านวน 264,650.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 259,650.- บาท ค าช้ีแจงหน้า 
177 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่  8 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดไว้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อจากการประชุมในครั้งนี้ และก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้ก าหนดไว้ในวันที่ 
30 สิงหาคม 2565 เพื่อจะได้น าญัตติต่าง ๆ ให้สภาเทศบาลต าบลแม่อายพิจารณา และจะได้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อายทราบต่อไป มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญเสนอได้ 

นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอเลื่อนนัดประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เนือ่งจากติดภารกิจนอกพื้นที่อ าเภอแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ การประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่  2 ได้
ก าหนดการประชุมไว้เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งต้องด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้
ก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการ  หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ 
ให้ท าหนังสือขอลาการประชุมสภาเทศบาลได้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  การแก้ปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบล   
แม่อาย ได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน และได้ประสบปัญหาหลายประการณ์ ที่เกิดข้ึนซึ่งหลักส าคัญอยู่ที่การ
บริหารจัดการฝายกั้นน้ าอายบริเวณ หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ซึ่งได้สร้างมานานกว่า 30 ปี และได้มีการสรุป
ปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนและถนนต่าง ๆ เกิดจากการแพ้วถางป่าเพื่อท าสวน เศษวัสดุทางการเกษตร ดินสไลด์
ลงสู่ล าน้ าอาย  ปัญหาขยะในครัวเรือนที่คอยทิง้ลงสู่ล าน้ าอาย  การก่อสร้างที่อยู่อาศัยลานบ้านเทคอนกรีตเป็น
ส่วนใหญ่ท าให้ดินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้  ท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กระบายน้ าไม่สะดวกท าให้เอ่อล้นท่วมถนน
และบา้นเรือน การออกแบบก่อสร้างท่อระบายน้ า ทางระบายน้ าของกรมทางหลวง และเอกชนสร้างท่อเช่ือม
ขนาดไม่ได้มาตรฐานมีขนาดเล็ก  ผมไดท้ าหนังสือแจ้งไปยังกรมทางหลวงเพื่อให้ด าเนินการแก้ไข หรือมอบให้
เทศบาลต าบลแม่อายสามารถเข้าไปดูแล  แต่ก็ยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจนจากกรมทางหลวง  เทศบาลต าบล 
แม่อายจึงไม่สามารถใช้งบประมาณด าเนินการอย่างไรได้ ที่ผ่านมาท าได้แค่ช่วยชาวบ้านเอาเศษขยะ เศษไม้ 
ออกจากปากท่อ  ทางน้ า  สะพาน  ล าเหมืองทุกพื้นที่มีสภาพเช่นกัน  ท่อลอดถนนทางหลวงบริเวณไปรษณีย์
แม่อาย ได้ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันขุดลอกดิน ทราย เศษไม้ ขยะจากชุมชน ต้นปาล์ม ดูแล้วน่าจะ
เป็นการจงใจทิ้งลงน้ า วิธีการที่กล่าวมานี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน  
หากจะแก้ปัญหาได้ต้องรื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานหน้าตลาดมีศรี ได้แจ้งให้กรมทางหลวงแก้ไขท่อส่งน้ าให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึน  หน้าวัดแม่อายหลวงถึง ธกส.แม่อาย ให้มีการขุดลอกท าความสะอาดรางระบายน้ า  บริเวณทาง
ข้ามห้วยเพียงดินท่อระบายน้ ามีขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งนา่จะใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ี ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมี
การแก้ไข  ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในการบริหารจัดการน้ าโดยมีผมเป็นประธาน  มีก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
แก่เหมือง  แก่ฝาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่ งได้ขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การท านาตามวิ ถีเดิมแต่ก่อนในการร่วมมือกันในการท านา           
ลดความเห็นแก่ตัว ท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้มาก 

การจัดเวทีเสวนาปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ซึ่งจะได้เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายน าปัญหามาถก หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน เรียนเชิญชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และชาวบ้านที่ได้รับ
ประโยชน์จากล าน้ าอายมาสู่เวทีเสวนาในครั้งนี้  
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นายมณเฑียร  มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอสอบถามการบริหารจัดการฝายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ในช่วงหน้าฝนนี้ชาวนายังไม่มีความต้องการน้ าขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ าไว้ได้
หรือไม่ เนื่องจากหากเกิดฝนตกน้ าอายเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย ได้รับความ
เดือนร้อนเป็นประจ า ซึ่งจะด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างไร 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  น้ าท่วมที่ผ่านมาหลายครั้ง ได้มีการให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน ได้น ารถน้ าไปล้างท าความสะอาดบ้านเรือนและถนน ให้กับ
ชาวบ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย และหมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้มีการละเลยในการให้
ความช่วยเหลือชาวบ้าน การบริหารจัดการฝาย หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย เป็นหน้าที่ของชาวนาในการดูแลรักษา 
บริหารจัดการ การที่ผมเข้าไปเปิดประตูระบายน้ า ก็ใช้อ านาจผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลแม่อาย จึงสามารถด าเนินการได้ เมื่อวันที่ฝนตกหนักผมและทีมงานฝา่ยบรหิารก็ได้เข้าไปเอาเศษ
กิ่งไม้ เศษขยะออกจากหน้าฝายและเปิดประตูระบายน้ าประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อพร่องน้ าให้อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าประตูระบายน้ า 1 เมตร เพื่อป้องกันประตูระบายน้ าเสียหาย และไม่ให้กระทบกับชาวบ้านที่อยูท่้ายฝาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา ซึ่งโดนน้ าท่วมแล้วหลายครั้ง ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ าไม่ให้
ความสนใจในการท าหน้าที่ การที่ฝนจะตกพายุจะเข้า ปัจจุบันการพยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีความ
แม่นย าสูง ชาวนารู้เป็นอย่างดี  ผมก็ไม่สามารถจะสร้างวินัยให้เกิดข้ึนกับคนได้อย่างไร จริงแล้วปัญหาหลักก็
เป็นเรื่องการบริหารจัดการวินัย แต่ผลกระทบเกิดข้ึนท าให้ชาวบ้านซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์กับฝ่ายน้ าล้น หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่อายได้รับความเดือดร้อน การจะสร้างฝายน้ าล้นผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากต้องมีการระบายทรายที่ดีได้
มาตรฐาน  ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  โดยประมาณการจากกรมชลประทานไว้ประมาณ 10 
ล้านบาท และจะเกิดปัญหาที่ตามมาอย่างเช่นฝายน้ าล้นที่อื่น ๆ  

นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชาวนาที่ใช้ฝายลูกนี้ได้มีการมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่ฝายเป็นผู้บริหารจัดการฝาย การจัดเวทีเสวนาล าน้ าอายก็จะเป็นเวทีที่จะได้น าปัญหาที่เกิดข้ึนมา
ถกกัน ซึ่งขอให้มีการเชิญชวนชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย มาร่วมเสวนาด้วย ซึ่งผู้น าชุมชนในหลายหมู่บ้าน
ก็ต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาจึงควรเชิญผู้น าชุมชนมาร่วมด้วย 

นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ล าน้ าอายมีการทิ้งเศษวัสดุจากชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่มีจิตส านึก มีการพัฒนาในชุมชนก็น าเศษไม้ เศษหญ้า เศษหินดินทราย ใช้รถเกรดลงสู่ล าน้ าอาย 
ท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนชาวบ้าน 2 หลังคาเรือน  และยังท าให้ตะหลิ่งพังเสียหาย  เทศบาลต าบล
แม่อาย ต้องใช้งบประมาณกว่า 1 แสนบาท ใช้รถแม็คโครขุดลอกล าน้ าอายจากวัดมาตุการาม ถึงท้ายหมู่บ้าน
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนชาวบ้าน 2 ฝัง ที่กล่าวมานี้ไม่ได้โทษฝ่ายใดหรือใคร แต่เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนน้ีขอให้น าไปเป็นบทเรียนให้กับชุมชนต่าง ๆ  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 

(ลงช่ือ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 9 สิงหาคม  
2565  เหน็ว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
(ลงช่ือ)                  

(นายส่งสุข    มูลเมือง) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 
(ลงช่ือ)            

(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 

(ลงช่ือ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่  19  สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
(ลงช่ือ)      

 (นายชุมพร   แสงเปก๊) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

 


